
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2567 

วันศุกรท่ี 27 กันยายน 2567  เวลา 09.30 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 

................................ 
 สภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
1. นายลี   จันทรสีเงิน  ประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
2. นายสิทธิพงศ   ศรีจันทร  รองประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
3. นายประสงค   หอกคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
4. นางพิมล   รัตนสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
5. นายณัฐวุฒิ   ปนสวน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
6. ร.ต.อุทัย   สอนโส   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
7. นางสมศรี   ออนนอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
8. นางหวา   จันทรงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
9. นางปราณี   กันเกตุทิม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
10. น.ส.ภารุณี   บุญอุดหนุน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
11. นางรัตจะนา  ดาราศร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
12. นางสาวสุภาวดี    สุขประสงค   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

 คณะผูบริหาร 
1.  นายอุเทน   พิมพิสาร  นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย (ผูเสนอญัตติ) 
2.  นายสวาง    แกวโกมล   รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
3.  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
4.  นายพงศพันธุ  สอนโสต   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
5.  นางสาวปาณิสรา  พิมพิสาร   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
 

 ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาวสุภาวดี    สุขประสงค  หัวหนาฝายอำนวยการ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลฟากหวย 
2.  นางเบญจา    บุญครุฑ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ รก.หน.สำนักปลัด 
3.  นางทัศนีย   นวลแกว  เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน รก.ผอ.กองคลัง 
4.  นางชลธิชา   ฆองเกิด  นิติกรชำนาญการ รก.ผอ.กองชาง 
5.  นางสาวอุศมา   ออนนอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก.ผอ.กองการศึกษา 
6.  นางสาวพิชชาภา  มณีวัฒน  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
 

 ผูไมมาประชุม 
1. นายบุญชู    งอนกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
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เปดประชุมเวลา 09.30 น. 
 

เลขานุการสภาเทศบาล -  ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย มาครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเรียนเชิญ
ทานประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามลำดับ ขอเรียนเชิญครับ 

  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย พรอมดวยผูเขารวมประชุม มาครบองค
ประชุมแลว นายลี  จันทรสีเงิน ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย กลาวเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2567 และ
ดำเนินการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาเทศบาล  -  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) 

ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ.2567 ครบถวนแลว  กระผมจึงขอมติท่ี
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจำป พ.ศ.2567  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2567  

     เห็นชอบ  .......11....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .........-........ เสียง  
      งดออกเสียง  .........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง  พิจารณา 
   3.1  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจายเปนรายการใหม  
  

ประธานสภาเทศบาล     -  ตามท่ี นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยไดเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มาต้ังจายเปนรายการใหม  จำนวน 5 เรื่อง 
และจะพิจารณาขอมติท่ีประชุมไปทีละญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอ
กฎหมายครับ 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล       ทองถ่ิน พ.ศ.2563  

       ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ี
ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 

ประธานสภาเทศบาล  -   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายกเทศมนตรี  -   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ในวาระท่ี 3 พิจารณาการ
โอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศ
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บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจายเปนรายการ
ใหม  จำนวน 5 โครงการ กอนอ่ืนกระผมขอชี้แจงสถานะการเงินการคลัง ณ 
ปจจุบันใหท่ีประชุมทราบกอนนะครับ  ปจจุบันในเดือนกันยายน 2567 รายรับของ
เทศบาลตำบลฟากหวยเหลือจาย 7,670,688.28 บาท  มีรายการตามขอผูกพันใหดู
ตามเอกสารท่ีไดแจกใหและรายการท่ียังไมกอหนี้ผูกพัน (ตามหนา 2) ซ่ึงยอด
คงเหลือหลังหักคาใชจายแลว จำนวน 3,134,157.17 บาท  เนื่องจากเงินในเทศ
บัญญัติฯ เรามันทวม คือการใชจายในโครงการคาท่ีดินและสิ่งกอสรางก็ไดครบทุก
โครงการแลว  ทีนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนเราจะมาทำรายการจาย
เพ่ิมเติม 5 โครงการ ดังนี้ - ตามรายละเอียดการโอนงบประมาณแนบทายฯ - 

1. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคเทศบาลตำบลฟากหวย หมู ท่ี 2 
งบประมาณ 1,089,000.- บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปู Asphaltic Concrete สายรัชตะ
วิถี 10 หมูท่ี 1  งบประมาณ  417,000.- บาท 

3. โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete 
สายบานหนองผักบุ ง - บานใหมหนองผักบุ ง หมู ท่ี  3  งบประมาณ 
500,000.- บาท 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทวาธิราช ซอย 1 - รัชตะวิถี 
ซอย 17 หมูท่ี 11  งบประมาณ 373,000.- บาท 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางวิภาดา พันภูรักษ 
หมูท่ี 2 งบประมาณ  139,000.- บาท 

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  2,518,000.- บาท 
 

  เม่ือดูจากสถานะการเงินการคลังแลวครับ  ตอนนี้ เราเหลือเงินอยู ท้ังสิ้น 
3,134,157.17 บาท  จะเห็นไดวางบประมาณยังคงมีเหลืออยู  ถาหากสภาจะ
เพ่ิมเติมโครงการก็เสนอมาไดนะครับ  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  -   ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดยื่นญัตติมา 5 โครงการดวยกัน  และไดชี้แจง
รายละเอียดใหสมาชิกผูทรงเกียรติไดรับทราบแลว  มีสมาชิกทานใดจะสอบถาม
หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม ขอเชิญครับ 

 

นางหวา  จันทรงาม          -  ขออนุญาตคะ  ดิฉัน นางหวา  จันทรงาม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2             เปนน้ำประปาตอจากหมู 4 เดิมไดหรือไมคะ  ไดนิดเดียวเองคะ  
 

ประธานสภาเทศบาล  -   ใชงบประมาณเทาไหร 
 

นางหวา  จันทรงาม          -   ใชงบประมาณเทาไหรไมทราบคะ อยากใหมันไปถึงตรงท่ีประปาเคยวัดไปแตทีนี้มัน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2              วัดไปไมถึงเนื่องจากโครงการเดิมใชทอ 110 แลวเปลี่ยนเปน 160 ดวยงบประมาณ

ท่ีมีอยูทำใหระยะทางลดลงจากเดิมก็เลยอยากไดเพ่ิมไปใหถึงตรงท่ีเคยวัดไปก็ยังดี 
(ทางแยกเขาบานผูใหญผัน)  

 

ประธานสภาเทศบาล  -   แลวตอนนี้ไปถึงไหน 
 

นางหวา  จันทรงาม          -   ไปไดแคบานลุงเล็ก  บาน 2 หลังยังไปไมถึงเลย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2               
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ประธานสภาเทศบาล  -   ใครชี้แจงไดครับขอนี้  กองชางชี้แจงไดหรือไมครับเพราะเราไมรูวาใชงบประมาณ
เทาไหร 

 

นายกเทศมนตร ี -   กองชางไปดูวาเคาคิดตารางเมตรเทาไหร  เดี๋ยวเราคิดคราว ๆ ไปกอน 
 

นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   เดี๋ยวนะครับ การเสนอเพ่ิมเติมนั้นตามระเบียบฯ ตองเสนอกอนถูกหรือไมครับ แลว 
สมาชิกสภาฯ เขต 1              ตอนนี้ใกลจะสิ้นปงบประมาณแลวและทำหนังสือขอตออำเภอไปแลว  เรายังจะขอ

เพ่ิมเติมไดอีกหรือครับตามระเบียบฯ  อันนี้หมายถึงผมไมไดคัดคานแตวาไปตาม
ระเบียบฯ นะครับ  สวนอีกขอหนึ่งคือเราเหลืออยู 3 ลานกวาตามท่ีฝายบริหารบอก 
แลวกันเงินสำรองไวหรือยังครับ  ถูกหรือไมครับอันนี้คือเม็ดเงินท่ีเหลือใชไหมครับ 
ทานนายกครับท่ีทานบอกวาเงินเหลือ 3 ลานนี่ 

 

นายกเทศมนตรี  -   รายการกันเงินเรากันไวหมดแลวครับ 
 
นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   หมายถึงเงินทุนสำรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1               
 
นายกเทศมนตรี  -   เงินทุนสำรองคืออะไรครับ  ผมไมเขาใจ 
 
นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   มันมีสวนท่ีสมทบก่ีเปอรเซ็นตไว 
สมาชิกสภาฯ เขต 1               
 

นายกเทศมนตรี  -   อันนั้นยังไมตกเปนเงินสะสมครับ 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  สวนนั้นตองรอสิ้นปคะ  ถึงจะตองเอาไปคิดวาเทาไหร  สวนนี้คือเม็ดเงินท่ีคิดวา 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล       มีเงินรายรับเทาไหร  จายไปแลวเทาไหร  แลวคงเหลืออยูเทาไหรท่ีเรายังไมไดใช

จายคะ 
 

นายกเทศมนตรี  -   สวนนี้เปนรายรับ-รายจาย  ไมใชเงินสะสม  ไมตองกันเงิน 
 

นางหวา  จันทรงาม          -   เหลือหนอยเดียวเองก็ใหหมู 4 เถอะ หมู 4 ยังไมไดอะไรเลย ไดลูกรังนิดๆ หนอยๆ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2              ขอแตประปาเพ่ิมหนอยเดียว 
 

ประธานสภาเทศบาล  -   5 โครงการนี้  พรอมท่ีจะดำเนินการไดเลยหรือไมอยางไร 
 

นายกเทศมนตรี  -   นี่ไงครับเงินพรอมแลว  เหลือแตผานสภาก็ทำไดเลย  พรุงนี้ก็ทำจัดซ้ือจัดจางไดเลย 
แตอาคารตองไป e-bidding นะ คือระเบียบฯ วาดวยการกันเงิน  เราสามารถกัน
เงินไดถึง 3 ปเลยนะครับ แลวแตวาโครงการจะเล็กหรือใหญ 

 

ประธานสภาเทศบาล  -   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   5 โครงการนี้สามารถดำเนินการไดก็คือทำ TOR เสร็จหมดแลว เพียงแครอการ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1              e-bidding เทานั้นใชไหมครับ 
 

นายกเทศมนตรี  -   ผานสภากอนครับ 
นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   ตองผานอยูแลวครับ  ถาไมผานก็ทำไมไดครับ ทีนี้พอ e-bidding แลวก็ระยะเวลา 
สมาชิกสภาฯ เขต 1              มันทัน  ถาไมทันก็ตองเปดตอ 
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นายกเทศมนตรี  -   ไมเก่ียวครับ  เรากันโครงการฯ ครับ ขอใหเลขาชี้แจงตอครับ 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  ในวันนี้จะนำโครงการ 5 โครงการดังกลาวนี้มาขออนุมัติตอสภา  จากนั้นก็จะขอ   
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล     อนุมัติเงินกันเบิกเหลื่อมปไวเลย  จากนั้นพอขามปงบประมาณไปแลวเราจะ

ดำเนินการตามข้ันตอนวิธีการจัดซ้ือจัดจางตอไป  ท้ังนี้จะมี e-bidding 1 
โครงการคือศาลาอเนกประสงค  ท่ีเหลือจะใชวิธีตกลงราคาเพราะไมถึง 5 แสน 

 
นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   อันนี้กันไว 1 ปใชม้ัย 
สมาชิกสภาฯ เขต 1               
 

นางเบญจา บุญครุฑ          -  1 ปคะ ตามระเบียบฯ   
หน.สำนักปลัด                   
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  กันเงินไว 1 ปกอนคะ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล        
 

นายกเทศมนตรี  -   แลวแตระยะโครงการฯ ครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 37 (4) ใหกอหนี้ผูกพันไดไม
เกินสามปงบประมาณ เวนแต กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไวเปนอยางอ่ืน ครับ 

 

นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   ผมเขาใจครับ  ความหมายของผมนั้นคือใน 1 ป จะสามารถดำเนินการไดทันไหม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1               
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  ทันคะ  เราจะดูระยะเวลาในสัญญาจางท่ีทำไวกับผูรับจางวาสามารถดำเนินการ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล       ไดทันตามกำหนดเวลาหรือไม  หากไมแลวเสร็จตามสัญญาก็จะมีคาปรับคะ 
 

นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   ผมกลัววาจะชา ดำเนินการไมทัน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1               
 

นายณัฐวุฒิ  สีแสด           -   โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคเทศบาลตำบลฟากหวย หมูท่ี 2  ระยะเวลา 
ผช.วิศวกรโยธา                   ดำเนินการ 120 วันคะ (4 เดือน)  
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  ผูรับจางท่ีมายื่นเสนอราคา  เขาก็ตองคิดวาเขาทำไดอยูแลวคะ  ถาทำไมไดหรือ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล       ไมแลวเสร็จตามสัญญาก็ตองยินยอมเสียคาปรับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ปนสวน         -   มีแบบแปลนหรือไมครับ  ผมขอดูหนอยครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1               
 

นางชลธิชา ฆองเกิด          -  แบบแปลนมีคะ  เดี๋ยวใหเจาหนาท่ีเอาข้ึนมาให 
ผอ.กองชาง           
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น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  สวนเรื่องท่ีหมู 4 ขอเพ่ิมโครงการเพ่ือใชงบประมาณสวนท่ีเหลือนั้น ตองขอสอบ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล     ถามกอน  เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เราขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ  โดยขอ

อนุญาตจากนายอำเภอ (ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดสระแกว) โดย
มีแจงระเบียบวาระการประชุมไปชัดเจนวาจะพิจารณาเพียง 5 โครงการ  เพราะ
ถาผิดแลวจะแกไขยาก 

 

ประธานสภาเทศบาล  -   ขอพักการประชุม 5 นาที  เพ่ือใหเลขานุการสภาสอบถามขอมูลครับ 
  -   เนื่องจากเราขออนุญาตจากทานนายอำเภอซ่ึงทานอนุญาตมาเพียง 5 โครงการ ทีนี้

เราจะเพ่ิมเติมโครงการ  ไมทราบวาจะเพ่ิมเติมไดอีกหรือไม 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  การเพ่ิมเติมโครงการฯ เรงดวนในท่ีประชุมนั้นสามารถดำเนินการไดตามระเบียบ  
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล     กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 23 การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมนั้น
ใหทำเปนหนังสือ หรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภาทองถ่ินก็ได  แตถาบอกนัดใน
ท่ีประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูท่ีไมไดมาประชุมในเวลานั้นใหทราบ
ลวงหนาดวย  โดยใหแจงนัดประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน  
แตถาเปนการประชุมอันรีบดวนจะนัดนอยกวานั้นก็ได   โดยใหประธานสภา
ทองถ่ินแจงเหตุอันรีบดวนไวในหนังสือนัดประชุม และแจงใหท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินทราบดวย 

       การประชุมสภาทองถ่ินท่ีไมไดมีการนัดประชุม ไมใหถือวาเปนการประชุม
ของสภาทองถ่ิน 

      ฉะนั้น หากจะเพ่ิมเติมโครงการฯ ตองแจงตอท่ีประชุมในวันนี้และนัดประชุม
อีกครั้งหนึ่งตามระเบียบฯ ขางตน 

 -   จากการตรวจสอบพบวาโครงการประปา หมูท่ี 4 ตามท่ี นางหวา จันทรงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไดเสนอเพ่ิมเติมมานั้น  โครงการฯ ดังกลาวไดบรรจุ
ไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 2568 เรียบรอยแลว 

 

ประธานสภาเทศบาล  -   ตามท่ีผูบริหารไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวย   ไดพิจารณาโอน
งบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณ พ.ศ.2567   ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567  มาตั้งจายเปน
รายการใหม  จำนวน 5 โครงการ  ซ่ึงสภาจะพิจารณาลงมติไปทีละโครงการดังนี้ 

 

ญัตติท่ี 1 
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคเทศบาลตำบลฟากหวย หมูท่ี 2 งบประมาณ 1,089,000.- บาท 

 

ประธานสภาเทศบาล       -  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจายเปนรายการใหม / โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงคเทศบาลตำบลฟากหวย หมูท่ี 2 งบประมาณ 1,089,000.- บาท 
กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  ใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมได
ตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจาย
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เปนรายการใหม / โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคเทศบาลตำบลฟากหวย หมูท่ี 2 
งบประมาณ 1,089,000.- บาท  

     เห็นชอบ  .......10....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .........-........ เสียง  
      งดออกเสียง  .........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

 
 

ญัตติท่ี 2 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปู Asphaltic Concrete สายรัชตะวิถี 10 หมูท่ี 1 

งบประมาณ  417,000.- บาท 

 

ประธานสภาเทศบาล       -  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจายเปนรายการใหม / โครงการปรับปรงุถนนลาดยาง 
โดยการปู Asphaltic Concrete สายรัชตะวิถี 10 หมูท่ี 1 งบประมาณ 417,000.- 
บาท กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  ใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมได
ตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจาย
เปนรายการใหม / โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปู Asphaltic Concrete สาย
รัชตะวิถี 10 หมูท่ี 1  งบประมาณ  417,000.- บาท 

     เห็นชอบ  .......10....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .........-........ เสียง  
      งดออกเสียง  .........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 

ญัตติท่ี 3 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete  

สายบานหนองผักบุง - บานใหมหนองผักบุง หมูท่ี 3  งบประมาณ 500,000.- บาท 

 

ประธานสภาเทศบาล       -  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจายเปนรายการใหม / โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete สายบานหนองผักบุง - บาน
ใหมหนองผักบุง หมูท่ี 3  งบประมาณ 500,000.- บาท กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ ใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมได
ตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจาย
เปนรายการใหม / โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic 
Concrete สายบานหนองผักบุง-บานใหมหนองผักบุง หมูท่ี 3 งบประมาณ 500,000.- บาท 

     เห็นชอบ  .......10....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .........-........ เสียง  
      งดออกเสียง  .........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ญัตติท่ี 4 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทวาธิราช ซอย 1 - รัชตะวิถี ซอย 17 หมูท่ี 11   

งบประมาณ 373,000.- บาท 

 

ประธานสภาเทศบาล       -  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 มาต้ังจายเปนรายการใหม / โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เทวาธิราช ซอย 1 - รัชตะวิถี ซอย 17 หมูท่ี 11  งบประมาณ 
373,000.- บาท กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  ใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมได
ตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มาต้ังจาย
เปนรายการใหม / โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทวาธิราช ซอย 1 - รัชตะ
วิถี ซอย 17 หมูท่ี 11  งบประมาณ 373,000.- บาท 

     เห็นชอบ  .......10....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .........-........ เสียง  
      งดออกเสียง  .........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ญัตติท่ี 5 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางวิภาดา พันภูรักษ หมูท่ี 2 งบประมาณ  139,000.- บาท 

 

ประธานสภาเทศบาล       -  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2567 มาต้ังจายเปนรายการใหม / โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางวิภาดา พันภูรักษ  หมู ท่ี  2 งบประมาณ  
139,000.- บาท กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  ใหการโอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีไมได
ตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจาย
เปนรายการใหม / โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางวิภาดา พันภู
รักษ หมูท่ี 2 งบประมาณ  139,000.- บาท 

     เห็นชอบ  .......10....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .........-........ เสียง  
      งดออกเสียง  .........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

   3.2 เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 ไวเบิกเหล่ือมป โครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีอยูใน 
        ระหวางดำเนินการซ่ึงไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานสภาเทศบาล   -   ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปจำนวน 5 โครงการ ซ่ึง

โครงการฯ ดังกลาวนั้น ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2567  
ขอเชิญเลขานุการสภาครับ 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ 
เลขานุการสภา/ปลัด      รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2566  
      ขอ 61 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  

        กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว  หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก
หนึ่งปตอสภาทองถ่ิน 
      เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย และเกิดประโยชนตอ
ราชการ จึงจำเปนท่ีจะตองเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เพ่ือขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2567 ไวเบิกเหลื่อมป จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง : 
ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ ----> กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

1. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคเทศบาลตำบลฟากหวย หมู ท่ี 2 งบประมาณ 
1,089,000.- บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปู Asphaltic Concrete สายรัชตะวิถี 10 หมูท่ี 
1  งบประมาณ  417,000.- บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete สายบาน
หนองผักบุง - บานใหมหนองผักบุง หมูท่ี 3  งบประมาณ 500,000.- บาท 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทวาธิราช ซอย 1 - รัชตะวิถี ซอย 17 หมูท่ี 
11  งบประมาณ 373,000.- บาท 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางวิภาดา พันภูรักษ หมู ท่ี 2 
งบประมาณ  139,000.- บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  2,518,000.- บาท 
 

ประธานสภาเทศบาล  -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 ไวเบิกเหลื่อมป โครงการจัดซ้ือ
จัดจางท่ีอยูในระหวางดำเนินการซ่ึงไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.
2567  

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติใหกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 ไวเบิกเหลื่อมป โครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีอยูในระหวาง
ดำเนินการซ่ึงไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 5 
โครงการ เปนเงินท้ังส้ิน 2,518,000.- บาท (เห็นชอบ 10 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง) 
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ประธานสภาเทศบาล -  ขอบคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการ  ตลอดจนพนักงาน/  
เจาหนาท่ีท่ีทำใหการประชุมครั้งนี้ลุลวงไปดวยดี  สำหรับการประชุมครั้งตอไป ฝาย
เลขานุการสภาฯ จะไดจัดทำหนังสือแจงใหทราบลวงหนาตอไป และขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  10.20  น. 
 
         สภาเทศบาลตำบลฟากหวยไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2  ประจำป พ.ศ.2567  เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2567 
 
 
 

                 ผูจดรายงานการประชุม 
             ( นางสาวสุภาวดี  สุขประสงค ) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
 
         ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 ( นายลี   จันทรสีเงิน ) 
                               ประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
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  คณะกรรมการสามัญฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2567 แลว  และรับรองวาถูกตองตามการดำเนินการประชุม  
ดังกลาว 
 
 
    (ลงชื่อ)  รอยตรี              ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
ฯ 
                            ( อุทัย  สอนโส ) 
                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางสมศรี  ออนนอม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางรัตจะนา  ดาราศร ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                ( นางสาวภารุณี  บุญอุดหนุน ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    ( นางพิมล  รัตนสุวรรณ ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางปราณี  กันเกตุทิม ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นายณัฐวุฒิ  ปนสวน ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

 
 


